

9 NHÓM GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2016 CỦA NGÀNH THỐNG KÊ

TS. Nguyễn Bích Lâm

Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê

Năm 2016 tình hình chính trị, kinh tế - xã hội trên thế giới được dự báo có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Ở trong nước, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016- 2020, tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, tham gia các hiệp định thương mại. Năm 2016, cả nước tiếp tục thực hiện chủ trương của Chính phủ về tinh giảm biên chế, tiết kiệm chi tiêu công. Do đó, việc cung cấp thông tin thống kê phục vụ quản lý điều hành của Đảng, Quốc hội và Chính phủ cần đặc biệt chú trọng, kịp thời và thường xuyên hơn. Toàn Ngành quyết tâm phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua thách thức, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác lập thành tích chào mừng 70 năm thành lập ngành Thống kê, trong đó tập trung vào 13 nhiệm vụ chủ yếu sau: (1) Công tác bảo đảm và phổ biến thông tin thống kê; (2) Thực hiện Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu GRDP; (3) Điều tra thống kê và xử lý thông tin điều tra; (4) Thực hiện các Đề án của Ngành như: Luật Thống kê năm 2015, Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Đề án Hội nhập Thống kê ASEAN giai đoạn 2016 - 2020, Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia Thống kê tổng hợp về dân số, soạn thảo và trình Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường quản lý Nhà nước về chất lượng Thống kê"...; (5) Công tác phương pháp chế độ thống kê; (6) Công tác tổ chức cán bộ và thi đua khen thưởng; (7) Quản lý tài chính và đầu tư xây dựng; (8) Thống kê nước ngoài và hợp tác quốc tế, quản lý dự án

ODA; (9) Công nghệ thông tin và nghiên cứu khoa học; (10) Công tác pháp chế, tuyên truyền và thanh tra thống kê; (11) Công tác quản lý điều hành phục vụ hoạt động chuyên môn; (12) Các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Thống kê Việt Nam (6/5/1946-6/5/2016); (13) Các hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể.

Để triển khai thành công nhiệm vụ này, các đơn vị trong Ngành tập trung thực hiện tốt 9 nhóm giải pháp sau:

Thứ nhất, xây dựng kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị, trong đó, cần có sự phân công chi tiết, quy định rõ thời hạn hoàn thành và tổ chức quán triệt Kế hoạch đến tất cả công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời có các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch đặt ra.

Thứ hai, chủ động cập nhật tình hình kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế để nâng cao độ chuẩn xác, tính toàn diện, sâu sắc của các phân tích, dự báo ngắn hạn từng quý và dự báo dài hạn cho năm 2016 và các năm tiếp theo. Chú ý dự báo, đánh giá khách quan, toàn diện những tác động đa chiều của việc tham gia, thực hiện các điều ước quốc tế trong các năm 2015 - 2016, nhất là Hiệp định hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN và các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Thứ ba, ban hành sớm các phương án điều tra. Đối với những cuộc điều tra mới, có nội dung phức tạp cần chuẩn bị chi tiết, cụ thể, sát với thực tế để khi ban hành có tính khả thi

cao trong triển khai. Biên soạn các tài liệu tập huấn chi tiết, dễ hiểu. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đặc biệt là tập huấn nghiệp vụ thu thập thông tin đầu vào.

Đối với Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016, trên cơ sở điều tra thí điểm cần ban hành sớm phương án điều tra. Trong quá trình triển khai thu thập thông tin, tăng cường các đoàn kiểm tra, giám sát. Thiết lập các hình thức hỗ trợ giải đáp thắc mắc nhanh chóng trong quá trình triển khai.

Thứ tư, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến phương pháp thống kê, thông tin thống kê để biến thông tin thống kê thành chính sách và tri thức của người sử dụng.

Hợp tác, chủ động trao đổi thông tin với các cơ quan thông tấn, báo chí. Các đơn vị cần phát huy tối đa các ấn phẩm, trang thông tin điện tử của đơn vị để đăng tải thông tin, chủ động cập nhật các bài viết về công tác thống kê, thông tin thống kê để tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thứ năm, tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các đơn vị trong Ngành, với các Bộ, ngành trung ương và Sở, ngành địa phương thông qua hợp tác và ký kết các biên bản thỏa thuận, chia sẻ thông tin với các Bộ, ngành, Sở ngành. Kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên đối với những công việc liên quan đến nhiều đơn vị, tổ chức.

Thứ sáu, tập trung thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch nguồn lãnh đạo, luân chuyển, bố trí sắp xếp đội ngũ lao động phù hợp với năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lâu dài, ổn định đảm bảo tính kế thừa và chuyển giao nhiệm vụ.

Duy trì phong trào học tập, nâng cao trình độ, chủ động nghiên cứu tài liệu, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực đặc biệt là phương pháp luận thống kê; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, đào tạo tại chỗ, tăng cường đi cơ sở; tăng cường tham mưu đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Thứ bảy, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong hoạt động Thống kê, áp dụng Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý, điều hành. Từng bước hiện đại hóa trang thiết bị làm việc, áp dụng công nghệ thông tin vào quá trình thu thập, xử lý thông tin nhằm công bố sớm các kết quả điều tra. Sửa đổi kịp thời các quy chế, quy định không còn phù hợp để thúc đẩy sự đóng góp, hăng say làm việc của người lao động.

Thứ tám, thực hiện đầy đủ quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế làm việc của Tổng cục Thống kê, cũng như các quy chế của đơn vị. Tăng cường công tác phối hợp giữa Chính quyền với các tổ chức Đảng, Đoàn thể trong đơn vị, không nể nang, né tránh để phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Thứ chín, Lãnh đạo cơ quan, đơn vị nêu gương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, động viên công chức, viên chức và người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấn chỉnh tác phong, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ, thực hiện tốt việc nói đi đôi với làm và làm việc có chất lượng, trung thực, trách nhiệm, đoàn kết xây dựng đơn vị vững mạnh trên các mặt công tác; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh và ngày càng phát triển.

Tóm lại, khối lượng công việc triển khai trong năm 2016 là rất lớn, Lãnh đạo Tổng cục yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị ngay sau Hội nghị triển khai công tác thống kê năm 2016 cần xây dựng Kế hoạch cụ thể của đơn vị mình để thực hiện ngay các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên. Lãnh đạo Tổng cục kêu gọi từng công chức, viên chức và người lao động trong Ngành tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, yêu ngành, yêu nghề, nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2016 chào mừng 70 năm thành lập ngành Thống kê Việt Nam (06/5/1946-06/5/2016).